

QUẢNG BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TỪ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

TS. CAO VĂN ĐÌNH

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Quảng Bình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

CHỌN VẤN ĐỀ BỨC XÚC, NÓI CỘM ĐỂ GIẢI QUYẾT

Các địa phương, cơ quan, đơn vị ở tỉnh Quảng Bình đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII với thực hiện nhiệm vụ chính trị và lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết, tạo được những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đảng bộ huyện Quảng Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm suốt cả nhiệm kỳ là giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và đổi mới công tác cán bộ. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xác định trọng tâm là tăng cường lãnh đạo doanh nghiệp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mở rộng lĩnh vực, quy mô sản xuất, kinh doanh. Đảng bộ huyện Minh Hóa xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi. Huyện ủy Quảng Trạch tập trung chỉ đạo công tác

giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Thị ủy Ba Đồn tập trung chỉ đạo công tác chỉ trả, bồi thường thiệt hại cho ngư dân do sự cố môi trường biển, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quản lý kinh tế, quản lý đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm. Huyện ủy Quảng Ninh, Huyện ủy Lệ Thủy tập trung chỉ đạo giải quyết khá kịp thời những vấn đề liên quan đến tôn giáo, Dự án FLC...

Điểm nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Quảng Bình, là các cấp ủy và địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát tình hình thực tế, gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện các chỉ thị 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán

bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao". Sau một năm thực hiện Quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã có 1.149 cán bộ là người đứng đầu và 1.897 cán bộ là cấp phó của người đứng đầu ký cam kết theo quy định.

Với quyết tâm chuyển từ "học tập" sang "làm theo", nhiều cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đã bàn bạc, lựa chọn, quyết tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, mang lại hiệu quả thiết thực như: Huyện ủy Quảng Trạch tập trung chỉ đạo giải



phóng mật băng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1; công tác bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển, việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa thôn Xuân Hòa (Quảng Xuân) và Hưng Lộc (Quảng Hưng)... Huyện ủy Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi lên, như sạt lở đất và tình hình sau lũ tại thủy điện Hồ Hồ; giải quyết vấn đề quản lý, bảo vệ rừng tại xã Thanh Thạch; giải quyết việc lấn chiếm đập Khe Nung và vấn đề lấn chiếm đất rừng, phát rừng, trồng rừng trái phép tại xã Thanh Hóa, Thanh Thạch, Hương Hóa...

GẮN VỚI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YẾU NƯỚC

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với các cuộc vận

động, các phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình “Mái ấm tình thương” ở Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Minh Hóa; “Đi đúng giờ, làm hết việc, tham mưu nhanh, chất lượng tốt”, “Xây dựng người cán bộ tham mưu” “nhạy bén, tận tụy, vẫn mình, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo”, “Ngày thứ bảy, chủ nhật vì dân” ở Công an tỉnh; mô hình “Tiết kiệm” ở Đảng bộ huyện Tuyên Hóa; “Tiết kiệm phụ cấp, giúp đỡ gia đình”, “Hũ gạo tình thương” của Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Đảng bộ Quân sự tỉnh; Cuộc thi viết “Nhật ký cá nhân về việc học tập và làm theo tâm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Gần dân, sát dân” ở Đảng ủy phường Đồng Mỹ;

mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”, “Ba an toàn, hai tự quản”... ở Đảng bộ thành phố Đồng Hới; các phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; phong trào “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giải việc nước, đảm việc nhà” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; phong trào “Sáng tạo trẻ” ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; các mô hình “làm kinh tế giỏi”, “xóa đói giảm nghèo” và phong trào “Tuổi trẻ Bồ Trạch học tập và làm theo lời Bác” ở Đảng bộ huyện Bồ Trạch... Cùng với những mô hình tập thể là sự xuất hiện của nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, đó là Đại úy Hồ Sĩ Nhân, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Ra Mai, đã bám sát đơn vị, địa bàn, tuyên truyền, vận động, trực tiếp “bắt tay, chỉ



việc”, hướng dẫn đồng bào dân tộc ít người làm lúa nước, ăn ở vệ sinh, xây dựng đời sống văn hóa mới; Cựu chiến binh Hoàng Minh Huệ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn; ông Đinh Xuân Phong ở xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, mặc dầu tuổi cao sức yếu nhưng vẫn miệt mài sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về Bác Hồ để giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ...

CẤP TRÊN LÀM TRƯỚC, CẤP DƯỚI LÀM SAU

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng thực tiễn ở Quảng Bình vẫn còn những hạn chế. Một số cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị trong triển khai,

tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 còn có biểu hiện giản đơn hoặc chú quan, nóng vội. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ ở một số ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên, đúng mức. Chưa sắc bén trong đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thông tin xấu độc trên internet của các thế lực thù địch. Việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân có mặt chưa kịp thời, chưa đáp ứng với niềm tin và lòng mong đợi của nhân dân...

Trách nhiệm nêu gương, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự rõ nét, sức thuyết phục chưa cao. Nhiều cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở một số đơn vị, địa phương chưa được biểu dương, khen thưởng kịp thời và đúng mức.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong Đảng và xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 *“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo*

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là của người đứng đầu các cấp, các ngành.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và xã hội. Tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề nổi cộm mà dư luận quan tâm, nhất là các vấn đề: giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, an ninh nông thôn, an ninh bệnh viện, an ninh trường học, kiến toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII...

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trên các cơ quan truyền thông. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thứ tư, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và chuyển đề hàng năm tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, rút ra những cách làm hay, những việc làm mới để phát huy, nhân rộng. Đồng thời, phê phán những nhận thức lệch lạc, những việc làm không đúng, nói không đi đôi với làm, góp phần đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. □